

Yên Bái: 100% cơ sở khám, chữa bệnh tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng căn cước công dân gắn chip

17:23 04/07/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh Yên Bái về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái (gọi tắt là Đề án 06), Tổ công tác Đề án 06 của BHXH tỉnh đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.



Người dân đi KCB BHYT bằng căn cước công dân gắn chip.

Theo đó, BHXH tỉnh đã chủ động phối hợp với cơ quan Công an các cấp đẩy nhanh tiến độ cập nhật, làm sạch, xác thực thông tin số ĐDCN/CCCD của người tham gia BHXH, BHYT trong cơ sở dữ

liệu (CSDL) do BHXH tỉnh quản lý với CSDL quốc gia về dân cư đảm bảo thông tin “đúng, đủ, sạch, sống”; tính đến ngày 27/6/2023 BHXH tỉnh đã phối hợp rà soát, xác thực được 768.079 người đang tham gia, đạt 95% tổng số người đang tham gia BHXH, BHYT trong toàn tỉnh.

Hiện có 198/198 cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) BHYT đã phối hợp thực hiện và triển khai tiếp đón người bệnh đi KCB BHYT bằng căn cước công dân (CCCD) có gắn chip hoặc qua ứng dụng VneID; tính đến ngày 26/6/2023, toàn tỉnh đã có 360.684 lượt tra cứu sử dụng CCCD, trong đó có 279.831 lượt tra cứu thành công CCCD gắn chip phục vụ KCB BHYT.

Tính đến ngày 29/6/2023, toàn tỉnh có 153.240 người tham gia BHXH, BHYT đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH. Bên cạnh đó, BHXH tỉnh đã phối hợp với các cơ sở KCB BHYT đẩy mạnh việc triển khai KCB BHYT bằng CCCD gắn chip, đảm bảo 100% các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh thực hiện tiếp nhận, làm thủ tục cho bệnh nhân đến KCB BHYT bằng CCCD gắn chip.

Ông Nguyễn Trí Đại, Giám đốc BHXH tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác Đề án 06 nhận định, việc triển khai thực hiện Đề án được BHXH tỉnh xác định là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần đẩy mạnh việc cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói chung và tại BHXH tỉnh nói riêng. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động, người lao động tham gia BHXH, BHYT, người thụ hưởng các chế độ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp giao dịch với cơ quan BHXH, nâng cao hiệu quả xử lý công việc của công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Trí Đại cũng cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được thì việc triển khai Đề án 06 của BHXH tỉnh vẫn còn một số vướng mắc như: Dữ liệu thông tin định danh cá nhân của người tham gia BHXH, BHYT trong CSDL BHXH chưa đầy đủ, do người tham gia không cung cấp đầy đủ thông tin hoặc thông tin thay đổi mà không được cập nhật kịp thời, dẫn đến khó khăn trong việc xác thực tự động với CSDL quốc gia về dân cư. Nhiều trường hợp người tham gia chưa có CCCD do mất hết giấy tờ tùy thân, đi làm ăn xa chưa về, bệnh tật không thể hoạt động.. chưa có thông tin trên CSDL quốc gia về dân cư để xác thực.

Để khắc phục một số tồn tại còn vướng mắc, trong thời gian tới, Tổ công tác Đề án 06 của BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với Tổ công tác triển khai Đề án 06 của tỉnh và các cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn xử lý đối với các trường hợp không xác thực được thông tin công dân với CSDL quốc gia về dân cư thông qua dịch vụ "xác thực thông tin công dân"; giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của công dân đối với các trường hợp không xác thực được thông tin công dân với CSDL quốc gia về dân cư nhằm đảm bảo quyền lợi cho công dân khi thực hiện các thủ tục hành chính nói

chung, cũng như để thực hiện các giao dịch với cơ quan BHXH.

PV

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/yen-bai-100-co-so-kham-choa-benh-tra-cuu-thong-tin-the-bhyt-bang-can-cuoc-cong-dan-gan-chip>